

Số: /SYT - KHTC
V/v trả lời kiến nghị trả lời kiến nghị
của cử tri sau Kỳ họp thứ 21,
HĐND tỉnh khóa X.

Bắc Kạn, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Cử tri Triệu La Hùng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cẩm Giàng và cử tri Mông Thị Xuyên, thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông;
- Cử tri Nguyễn Xuân Tiến, thôn Nà Cà, xã Đồng Xá, huyện Na Rì.

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 5627/UBND-TH ngày 13/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X; Ngày 14/8/2024 Sở Y tế đã có Văn bản số 2660/SYT-NVYD gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X.

Tiếp đó đến ngày 16/8/2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có Văn bản số 1236/BVĐK - TCHC về việc phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X. Trên cơ sở ý kiến trả lời của Bệnh viện đa khoa tỉnh và kết quả theo dõi giám sát hoạt động cung ứng thuốc, vật tư và hóa chất y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Sở Y tế có ý kiến trả lời cử tri đối với một số nội dung liên quan đến hoạt động đảm bảo vật tư y tế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

1. Đối với phản ánh của các Cử tri Triệu La Hùng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cẩm Giàng và cử tri Mông Thị Xuyên, thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông: *“Bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế công lập mặc dù đã tham gia bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải tự mua một số dụng cụ y tế dùng cho việc khám chữa bệnh như: Kim tiêm, dây chuyên... Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có phương án để khắc phục tình trạng này”*.

Trả lời: Trong năm 2023, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-SYT ngày 03/02/2023 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Vật tư y tế sử dụng tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 16 tháng (trong đó có 02 danh mục vật tư tiêu hao là kim tiêm, dây chuyên) do vậy từ tháng 3 năm 2023 đến hết tháng 7 năm 2024, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn đảm bảo có đủ kim tiêm, dây truyền để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên do trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 dẫn đến chuỗi cung ứng hàng hóa lá vật tư, thiết bị y tế bị đứt gãy, bên cạnh đó do có sự thay đổi các văn bản hướng dẫn trong mua sắm đấu thầu như Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế chỉ có hiệu lực

trong vòng 06 tháng (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 trong khi văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thi hành luật chưa kịp thời (ngày 27/02/2024 Chính phủ mới ban hành được Nghị định số 24/2024/NĐ- CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,.. Theo đó tiến độ mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế,.. gặp khó khăn và chậm so với dự kiến, từ đó đã có tình trạng thiếu một số vật tư y tế cục bộ ở một số cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Do vậy rất mong cử tri và nhân dân chia sẻ khó khăn trên với ngành y tế.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế đã tổng hợp và chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đó gần đây nhất là ngày 01/8/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp với các Sở, Ngành có liên quan và chính thức đã có phương án tháo gỡ các nút thắt trong quá trình triển khai thực hiện mua sắm. Trên cơ sở kết luận của thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nêu trên, hiện các đơn vị y tế công lập đang tập trung và đẩy nhanh tiến độ mua sắm theo quy định.

2. Đối với phản ánh của cử tri Nguyễn Xuân Tiến, thôn Nà Cà, xã Đồng Xá, huyện Na Rì phản ánh: *“Trong khoảng thời gian tháng 5/2024, bản thân cử tri Nguyễn Xuân Tiến (đã tham gia bảo hiểm y tế) nằm điều trị ở khoa chấn thương chỉnh hình (tầng 4 Bệnh viện đa khoa tỉnh) khi y sĩ (hoặc bác sĩ) thực hiện tiêm thì kim tiêm bị cong, gãy, người nhà ông Tiến được y sĩ, bác sĩ hướng dẫn đi mua 01 kim tiêm mới ở bên ngoài để tiêm lại. Đề nghị cho biết việc cử tri phải tự đi mua kim tiêm như vậy có đúng quy định hay không?”*

Trả lời: Với nội dung phản ánh của cử tri nêu trên Sở Y tế đã giao Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát; kết quả cụ thể như sau: Người bệnh Nguyễn Xuân Tiến, 62 tuổi, thôn Nà Cà, xã Đồng Xá, huyện Na Rì đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và được chẩn đoán là Con đau quận thận trái và được điều trị nội trú tại khoa Ngoại tổng hợp từ ngày 04/5/2024 đến ngày 09/5/2024. Đối với sự việc *“...kim tiêm bị cong, gãy, người nhà cử tri được y sĩ, bác sĩ hướng dẫn đi mua 01 kim tiêm mới ở bên ngoài để tiêm lại”* là đúng sự thật. Vấn đề này xảy ra tại khoa Chẩn đoán hình ảnh do trong quá trình Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật đặt kim truyền (kim luồn) cho cử tri để chỉ định “Chụp X quang niệu đồ tĩnh mạch (UIV)”. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ thuật, kim luồn có dấu hiệu bị cong vênh, không đảm bảo an toàn cho người bệnh. Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ Kỹ thuật viên đã giải thích cho người bệnh, đồng thời tư vấn người nhà người bệnh mua 01 kim tiêm mới tại quầy thuốc bệnh viện để kỹ thuật đặt lại. Vấn đề này là chưa phù hợp với quy định, để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp tương tự có thể xảy ra ngay sau khi phát hiện sự việc Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tổ chức nhắc nhở cá nhân kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện và rút kinh nghiệm chung toàn đơn vị.

Tuy nhiên trong thực tế khi thực hiện nhiệm vụ tất cả nhân viên y tế luôn phải đặt sự an toàn và chất lượng điều trị lên hàng đầu. Do vậy trong quá trình

thực hiện chuyên môn luôn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhân viên y tế, cũng như cần sự chia sẻ từ phía người bệnh và gia đình người bệnh.

Với nội dung trên, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn trả lời đề quý cử tri biết và cũng chia sẻ./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh Bắc Kạn (để báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế;
- BVĐK tỉnh;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Phòng NVYD Sở Y tế;

Gửi bản giấy:

- Như kính gửi (trả lời);
- Lưu: VT, KH-TC.

GIÁM ĐỐC

Tạc Văn Nam